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เริ่มประชุม      เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

บันทึกการประชุม 

เมื่อถึงเวลาประชุม นายสงัด  อายุยืน ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ลงชื่อเข้าประชุม สมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าร่วม 12 คน อยู่ใน
ห้องประชุม 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ 1.1 การขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ 

 - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน 
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง 

ตามหนังสือที่ ชร 0023.7/2325 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การ
ขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ การขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  ซึ่งเราได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหนังสือฉบับนี้กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งมาเพ่ือให้ท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญและให้มีส่วน
ร่วมที่จะพิจารณา คือการที่เอาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมต้องมีการร่วมกันตรวจสอบ
รายละเอียดของโครงการได้เป็นไปดังกล่าวที่ได้แจ้งหรือขอมาหรือไม่ เช่น เรื่องขนาด 
จำนวน ที่หน่วยงานนั้น ๆ แจ้งความประสงค์เข้ามา จุดที่ตั้งถูกต้องหรือไม่อย่างไร เช่นมี
คนแจ้งมาว่าอยู่ในเขตตำบลดอยฮาง และได้อยู่ในเขตเราจริงหรือไม่  ซึ่งสภาฯจะต้องมี
ส่วนร่วมในการศึกษารายละเอียดในการตรวจสอบ และเรื่องดังกล่าวถือว่าสำคัญจำเป็น
จะต้องขออนุญาตเพราะว่ามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้ระบุไว้
ชัดเจนว่าจะต้องขออนุญาตตาม พรบ.ป่าไม้และจะต้องได้รับอนุญาต 

ประธานสภาฯ 1.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 

- เชิญท่านปลัดเทศบาล 

นายสงัดฯ  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.7/1959 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
139 ตอนพิเศษ 81 ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อำเภอเมืองเชียงรายจึงขอความร่วมมือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติ
ต่อไป ซึ่งรายละเอียดไดแ้จกให้กับทุกท่านแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม รับรองการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  
วันที่ 27 ธันวาคม 2564  

นายบุญเลิศ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายบุญเลิศ  นุ ่มวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 1  จากการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่ได้มีการรับรองสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีการบันทึกที่คลาดเคลื่อน ในวันนี้กระผมขอเสนอ
เรื่องการลงมติถ้าเรามีความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอเสนอให้มีการระบุชื ่อของผู้
เห็นชอบ และระบุชื ่อผู้ไม่เห็นชอบหรือผู้งดออกเสียงในตอนที่มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ 
อยากจะเสนอให้ระบุทุกครั้ง 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน 
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ตามท่ี สท.บุญเลิศ เสนอเรื่องแนวทางการบันทึกในส่วนของ
การลงมติ ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น หมวดที่ 6 การลงมติ  

  ข้อ 73 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ 

(1) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
(2) การออกเสียงลงคะแนนลับ 

ข้อ 74 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
(2) ยืนขึ้น 
(3) เร ียกชื ่อสมาชิกตามลำดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็น

รายบุคคล 

ซึ่งตามที่ สท.บุญเลิศ เสนอมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนจะขอหารือไปยังอำเภอ หรือ
จังหวัด ก่อน หากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

นายบุญเลิศฯ - ต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ให้ความกระจาง ซึ่งสมัย อบต. มีการระบุชื่อด้วย 
หากทราบผลประกันใดของให้แจ้งสภาฯด้วย เพ่ือความชัดเจนต่อไป 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนิว ัฒน์  คำวัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 1  ในกรณีที่          
สท.บุญเลิศ เสนอมา ในความคิดเห็นของกระผมถ้าให้ลงชื่อเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองด
ออกเสียง ไปแล้ว หากเป็นรายชื่อออกไปข้างนอก จะมีผลเสียกับคนไม่เห็นชอบหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ 
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ประธานสภาฯ - ณ ตอนนี้ แนวทางปฏิบัติยังคงใช้เหมือนเดิมอยู่ ส่วนขอเสนอ ของ สท.บุญเลิศ รอท่าน
ปลัดเทศบาลหารือกับทางจังหวัดและอำเภอก่อน 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2564  วันที่ 27 ธันวาคม 2564  

ที่ประชุม           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน 

-  รับรอง         ๑2   เสียง 

-  ไม่รับรอง     -   เสียง 

-  งดออกเสียง     -    เสียง 

ประธานสภาฯ - มีมติที่ประชุมรับรองการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  วันที่ 
28 กุมภาพันธ์2565 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตรวจสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งได้สำเนา
แจกให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว 

ที่ประชุม  - ได้ตรวจสำเนารายงานการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที  

นายสุเทพฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่
ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 ขอรับ
เรื่องการรับรองประชุมอยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านย้อนไปดูว่าสมาชิกสภาฯ เสนอในที่
ประชุมเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ว่ารับรองแล้วไม่ติดตามให้ อยากให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านช่วยติดตามให้ด้วย 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2565  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

ที่ประชุม           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน 

-  รับรอง         ๑2   เสียง 

-  ไม่รับรอง     -   เสียง 

-  งดออกเสียง     -    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

 - ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  

 5.1 ขออนุญาตพื้นที่ อบต.ดอยฮาง (เดิม) โฉนดเลขที่ 34279 เพื่อก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตบล็อกแบบไม่ตอกเสาเข็มพร้อมขออนุญาตตัดต้นไม้ (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ - เชิญหัวหน้าปลัดเทศบาล 

นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก           
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายอินทร  ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

  ด้วยเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลดอยฮาง ขออนุญาตใช้พื ้นที ่ อบต.ดอยฮาง (เดิม) โฉนดเลขที่ 34279 เพ่ือ
ก่อสร้างรั ้วเพื ่อทดแทนของเดิมความยาว 164 เมตร ด้านหน้ายาว 17.54 เมตร 
ด้านหลังยาว 35.74 เมตร (ตามแบบแปลนกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 3882/2563) 
พร้อมขออนุญาตตัดต้นไม้ ประกอบด้วย 

- ต้นสัก จำนวน 3 ต้น  

- ต้นไผ่ จำนวน 1 กอ 

- ต้นไม้ไม่ทราบชนิด จำนวน 1 ต้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย จึงขออนุญาตบรรจุวาระ เรื ่อง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยฮางขออนุญาตใช้พื้นที่ อบต.ดอยฮาง (เดิม) โฉนด
เลขที่ 34279 เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกแบบไม่ตอกเสาเข็ม เข้าเป็นวาระการ
ประชุมเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลดอยฮางให้ความเห็นชอบต่อไป  ส่วนรายละเอียดขอ
เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยฮาง ชี้แจง ขอเชิญครับ 

นางปรียากมลฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก           
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

ดิฉันนางปรียากมล  ชัยมงคล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ดอยฮาง เนื่องจากเป็นภารกิจสำคัญของ รพสต.ดอยฮาง โดยได้รับอนุมัติงบประมาณมา
ก่อสร้างรั้ว เพราะเดิมที รพสต.ดอยฮาง ไม่มีรั ้วรอบขอบชิด ประตูก็ไม่มี ซึ ่งได้รับ
งบประมาณมาให้ก่อสร้างรั้ว 164 เมตร  เมื่อวัดระยะของรั้วแล้วสามารถดำเนินการได้ 
อยากให้เป็นสัดส่วนให้เป็นพื้นที่เดียวกันโดยเชื่อมต่อกับ อบต. เดิม เพื่อความปลอดภัย
ของสถานที่ราชการ ในส่วนของ รพสต.ดอยฮาง ยังคงจะขอใช้ประโยชน์สถานที่ ของ
อบต.(เดิม) ในส่วนด้านหลังของ อบต. (เดิม) ด้านหน้ายาว 17.54 เมตร ด้านหลังยาว 
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35.74 เมตร ซึ่งส่วนด้านหลังจะมีต้นไม้ที่จะต้องตัดออก คือ ต้นสัก จำนวน 3 ต้น , ต้น
ไผ่ จำนวน 1 กอ , ต้นไม้ไม่ทราบชนิด จำนวน 1 ต้น ซึ่งวันนี้ทาง รพสต.ดอยฮาง จะมา
ขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายบุญเลิศฯ -เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสนอเรื่องการตัดไม้อยากให้ผู้รับเหมาดำเนินการตัดไม้ 
หากให้เทศบาลไปดำเนินการให้จะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หากให้ผู้รับเหมาดำเนินการ
น่าจะสะดวกกว่า ส่วนเรื่องไม้ที่ตัดแล้วก็ต้องมาคุยกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อ 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผมเอื ้ออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง มีความเห็น
เช่นเดียวกับ สท.บุญเลิศ หากเป็นแนวทางอย่างที่ สท.บุญเลิศ เสนอมาจะเป็นไปได้
หรือไม่  

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน 
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ขออนุญาตนำเรียนว่าเรื่องการก่อสร้างรั้วซึ่งบังเอิญว่าแนว
ก่อสร้างรั้ว เขต หรือโฉนดที่ดินซึ่ง โฉนดเป็นของเทศบาลตำบลดอยฮาง โดย พรบ.จัดตั้ง
เทศบาลปัจจุบันได้กำหนดชัดเจนว่า สภาหรืออบต. เมื่อได้เปลี่ยนแปลงฐานะ ไม่ว่าจะ
เป็นเทศบาลตำบล  เทศบาลเมือง เทศบาลนคร หรือว่าท้องถิ่นรูปแบบอื่น บรรดา
ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้าราชการ พนักงาน ยกไปเป็นในรูปแบบของท้องถิ่นที่จัดตั้งนั่น ส่วน
เรื่องการดูแลในส่วนของทรัพย์สินนี้ จะมีระเบียบของกรมที่ดินว่าด้วยการลงชื่อเจ้าของ
ที่ดินในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พ.ศ.2529 หมวด 3 ข้อ 9 หมายความว่าในส่วน
โฉนดที่เป็นชื่อของเทศบาลตำบลดอยฮาง หรือ อบต.ดอยฮาง  ผู้ที่มีอำนาจจัดการแทน
เทศบาลแต่ละประเภท คือ นายกเทศมนตรีของเทศบาลนั้น ประกอบกับในส่วนของ
หนังสือสั่งการ ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่  18  พฤษภาคม  2561 ที่
ระบุมาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจที่จะทำการให้กับท้องถิ่น คือ นายกฯและเทียบเคียง คือกรณี
พัสดุนั้นอยู่ในหมวดงบลงทุน คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือว่าครุภัณฑ์ จะต้องเอาเข้า  
สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว  เพราะว่าในอนาคตทาง รพสต. หรือว่า
ทางสาธารณสุขอำเภอ จะต้องมอบทรัพย์สินนั้นให้เทศบาลในการดูแลซึ่งเป็นไปโดยปกติ
อยู่แล้ว ในส่วนการขออนุญาตในการก่อสร้างรั้วที่ต้องเข้าสภาฯ ซึ่งมันจะมีเรื่องของ
ต้นไม้ที่ต้องตัดและเป็นต้นสัก ซึ่งไม้สักมีวิธีที่ต้องไปขออนุญาตตามวิธีเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 
เรื่องท่ีอนุญาตอีกเรื่อง เรื่องการจัดการอีกเรื่องหนึ่ง หลังจากจัดการไปแล้วซึ่งไม้สักถือว่า
เป็นทรัพย์สินซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล ฉะนั้นวิธีการจำหน่ายทรัพย์สิน จะต้องดูเรื่องของ
ตามระเบียบพัสดุ ซึ่งจะมีวิธีจำหน่ายหลายวิธี เช่น บริจาค ฉะนั่น ไม้สักก็เหมือพัสดุอ่ืนๆ      
ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสภาฯ มีความเห็นชอบในเรื่องขอการอนุญาต หาก
สภาฯ อนุญาตแล้ว ทาง รพสต.ดอยฮาง เป็นผู้ดำเนินการเรื ่องการตัดต้นไม้ หากตัด
ต้นไม้แล้ว ขอให้ ทาง รพสต.ดอยฮาง มาขอใช้อีกครั้งตามระเบียบ เพ่ือความถูกต้อง 
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ครั้งตามระเบียบ เพื่อความถูกต้องเหมาะสม ส่วนเรื่องการขอก่อสร้างรั้ว จะต้องขอ
อนุญาตซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งทางเทศบาลจะประสานเรื่องการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
ขออนุญาตพื้นที่ อบต.ดอยฮาง (เดิม) โฉนดเลขที่ 34279 เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีต
บล็อกแบบไม่ตอกเสาเข็มพร้อมขออนุญาตตัดต้นไม้  

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

นางปรียกมลฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ส่วนในเรื่องของ รพสต.ดอยฮาง ที่ขออนุญาตก่อสร้างรั้ว
และการขอตัดต้นไม้ ในนามของ รพสต.ดอยฮาง ต้องขอขอบคุณ สภาเทศบาลตำบล
ดอยฮาง ที่มีมติเห็นชอบในการขออนุญาตในครั้งนี้ด้วย และขอรับปากว่าจะดูแลพื้นที่
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

พักเบรก 15 นาที 

นายสงัดฯ - ที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อ 

ประธานสภาฯ 5.2 ขออนุญาตโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดฯ 

นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ปร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ัด  และผ ู ้ เ ข ้ าร ่ วมประช ุมท ุกท ่ าน                              
กระผมนายอินทร ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

   ตามที ่สำน ักปลัดขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณเพื ่อจ ัดซ ื ้อลำโพง
อเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากสำนัก
ปลัดมีความจำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะเห็นได้ว่าเวลาการจัดกิจกรรม และ
การออกนอกพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องของการใช้เสียง ค่อนข้างลำบาก 
เพราะไม่มีลำโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่  

  โดยขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย ดังนี้ 

 โอนลดงบประมาณ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือนข้าราชการ
ประจำหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,559,539.11.-บาท  
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ขอโอนลด 16,000.-บาท คงเหลืองบประมาณถือ 1,553,539.11.-บาท ปรากฏใน
เทศบัญญัติรายจ่ายหน้าที่ 4/74 

โอนเพิ่มงบประมาณ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 
15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000.-บาท รายละเอียดดังนี้ 

 - RWS/max.power : ไม่น้อยกว่า 450/900W 

 - Built-in power amplifier : ไม่น้อยกว่า 200W max 

 - USB MP3 player 

 - BLUETOOTH/REC functions 

 - สามารถใช้กับ VHF microphone ได ้

 - Bass & Treble controls 

 - Volume & ECHO controls for the microphone 

 - Music volume control 

 - MIC & LINE inputs 

 - Built-in charger & RECHARGEABLE battery 

 - Handle & wheels for ease of transport 

ซึ่งเป็นลำโพงที่จะนำไปใช้ในภาคสนามและได้ดำเนินการสืบราคาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
สำนักปลัดมีความจำเป็นในการใช้งานในการดำเนินกิจกรรม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
ขออนุญาตโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อย
กว่า 15 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ประธานสภาฯ 5.2 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างฯ 
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นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ท ี ่ ปร ึ กษาและท ่ าน เลขานายก  ท ่ านปล ัด  และผ ู ้ เ ข ้ าร ่ วมประช ุมท ุกท ่ าน                      
กระผมนายวรพจน์  เดชะ  ผู้อำนวยการกองช่าง  

1. เรื่องเดิม 

ตามที ่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ร ับหนังส ือจากนายอนุพงษ์ สมสวัสดิ์  
ผู้ใหญ่บ้าน  โป่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างใน
เทศบ ัญญัต ิของป ีงบประมาณ พ.ศ.2565 เน ื ่องจากโครงการในเทศบัญญัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหมู่บ้าน คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำกก
บ้านโป่งนาคำ หมู่ที ่ 4 โดยจะดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 แต่เนื่องจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างได้ติดปัญหาการรุกล้ำลำน้ำกก ทาง
หมู่บ้านจึงได้ทำการประชุมปรึกษากับคณะกรรมการหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการฯ ยังไม่พร้อมที่จะดำเนินการและทางคณะกรรมการ
หมู่บ้านมีมติในท่ีประชุมขอเปลี่ยนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำกก บ้านโป่งนา
คำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง เป็น โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวพร้อมเครื่องขยายเสียง
ประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง เป็นโครงการของหมู่บ้านของเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 นั้น 

2. ข้อเท็จจริงและการดำเนินงาน 

เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในการที่หมู่บ้านขอเปลี่ยนแปลงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำกก 
บ้านโป่งนาคำ หมู ่ที ่ 4 ตำบลดอยฮาง จากการลงพื ้นที ่สอบถามผู ้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว ทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านได้แจ้งรายละเอียด
ที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยพื้นที่ที ่จะดำเนินการโครงการฯ ยังมี
ปัญหาชาวบ้านรุกล้ำลำน้ำกก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เทศบาลตำบลดอยฮางจึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างในเทศบัญญัติบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จากเดิม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมน้ำกก บ้าน
โปงนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง งบประมาณ 256,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นหก
พันบาทถ้วน) เป็น โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 
4 ตำบลดอยฮาง งบประมาณ 254,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และ
เห็นควรดำเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องรายละเอียดมีดังนี้ 

โครงการ ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4  

ปริมาณงาน เสาหอกระจายข่าว 2 ต้น พร้อมติดตั้งลำโพง 3 จุด จุดละ 4 ตัว 
ความยาวสายรวม 1,400 เมตร ติดตั้งเครื่องกระจายเสียง 1 ชุด 

งานครุภัณฑ์ 

1. เพาเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์ พร้อมไลน์ในตัว (ไลน์แม่)           
จำนวน 3 เครื่อง 
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2. มิกเซอร์ 8 ช่อง USB-BT  จำนวน 1 เครื่อง 

3. ลำโพงฮอร์นกลม 15 นิ้ว พร้อมไลน์ จำนวน 12 ตัว 

4. สายดรอปวายด์ทองแดงแท้ จำนวน 1,400 เมตร 

5. ตู้อุปกรณ์ ขนาด 12 U  จำนวน 1 ชุด 

6. ไมค์โครโฟนมีสาย  จำนวน 2 ตัว 

7. ไมค์โครโฟนไร้สาย  จำนวน 1 ตัว 

8. เครื่องสำรองไฟ 1500 VA  จำนวน 1 ชุด 

3. ระเบียบ/กฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในสมัยประชุมนี้ 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
ขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ในเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ทีป่รึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2  

1. เรื่องน้ำไหลลงผ่านหน้าบ้านและส่งผลให้ ดินทรุดและมีท่อน้ำอยู่ ซึ่งช่างได้แนะนำ
ให้นำรถไปขุด ซึ่งได้ดูแล้วว่ามันก็เหมือนเดิม เลยจะขอหารือว่าจะมีช่องทางในการ
แก้ไขหรือไม่ หากมีช่องทางแก้ไขให้ได้ช่วยแก้ไขให้ได้ไหม เพราะว่าถนนในส่วนนี้อยู่
ในแผน ส่วนท่อเก่าที่เคยมี ไม่แน่ใจว่ามีกี่ท่อและที่ว่าไม่มีร่องน้ำนั้น ไม่ใช่ เดิมทีมัน
มีอยู่แล้ว อยากขอเน้นย้ำว่าหากลงพื้นที่ขอให้มีการปรับปรุงด้วย หลังจากนี้ถ้าไม่มี
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การดำเนินการใดๆ ในการแก้ไขปัญหา ชาวบ้านจะเข้ามาร่วมรับฟังการประชุมใน
รอบหน้าด้วย เพราะฉะนั้น ในการพัฒนาอยากให้มีการขับเคลื่อนไม่ใช่ว่าเสนอในที่
ประชุมแล้ว เรื ่องเงียบไป ทุกครั้งอยากให้มีการติดตามด้วย หากไม่ดำเนินการ
อาจจะมีชาวบ้านจะเข้ามาร่วมรับฟังการประชุม และอาจจะมีการยื่นญัตติ กระทู้
ถาม  

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตในส่วนนี้ได้ลงพื้นที่และให้คำแนะนำโดย
เบื ้องต้นให้ชาวบ้านช่วยกันเร ื ่องท่อแล้วส่วนที ่น ้ำไหลลงมันไม่ใช ่งานซ่อมแซม
งบประมาณที่ตั ้งซ่อมแซมไว้ยังไม่เข้า ท่านต้องตั้งเป็นเทศบัญญัติเท่านั้น ให้ทำเป็น
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เข้ามา ซึ่งโครงการก่อสร้างเป็นงบประมาณตั้งใหม่ ท่าน
ต้องประชาคมในหมู่บ้านของมติหมู่บ้าน เสนอปี 65 - 66 เพราะว่าตัวนี้ปรับปรุงซึ่งมัน
ไม่ได้ปรับปรุงถนน มันเป็นงานก่อสร้างใหม่ก่อสร้างรางระบายน้ำเพราะเท่าที่เห็นท่อมัน
ล้นถนน ท่อตอนที่ออกแบบ ไปสำรวจมามันเป็นรางซึ่งน้ำมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ เลยวาง
ท่อให้ แล้วรางตัวนั ้นตามสภาพแล้ว แต่หากท่านบังคับน้ำไม่ให้ไหล ท่านก็ทำ เป็น
โครงการมาดีกว่า เหมือนบ้านหมู่ที่ 7 ซึ่งลักษณะจะคร้ายๆกัน หากแก้ไขการว่าท่อ วาง
ท่อใหม่มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะถ้าไม่ขุดรางระบายน้ำ มันต้องทำรางไปสุด ต้องเป็นราง
เปิด หากวางท่อมันก็อุดตันเหมือนเดิม ท่านจะให้กองช่างปรับปรุงอย่างไร 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตซึ่งตอนที่เคยสร้างถนนมันยังมีอีกจุดหนึ่งที่มี
การวางท่อ ซึ่งกระผมบอกแล้วว่าหากวางท่อในส่วนนั้นมันไม่มีประโยชน์ แต่ไม่ทราบว่า
ตรวจผ่านได้อย่างไร ในเรื่องการแก้ไขเบื้องต้นหากท่านบอกว่าให้นำไปบรรจุในแผน มัน
ก็ใช่ แต่ในการพัฒนาในการช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งในการที่จะหาช่องทางในการแก้ไข
ปัญหาอย่างใดก็แล้วแต่ที่จะช่วยเหลือพ่ีน้องแบบจริงจัง คือจากตัวนี้ไปจะไปถึงท่ีพ่อแม่พ่ี
น้องทำเหลือประมาณ 15-16 เมตร กระผมแค่อยากให้เรื่องนั้นทำให้มันพ้นจุดนี้ไป 
หลังจากนี้ขอฝากให้แก้ไขด้วย 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื ่องนี้จะขออนุญาตลงพื้นที่เองเพื่อไปดูปัญหาและ       
สท.สุเทพ มีความต้องการแก้ไขจุดไหน ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขช่วยเหลือโดยด่วน  

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ และอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่อง
ถนนทางขึ้นบ้านโป่งน้ำร้อน ซึ่งมีการทรุดตัวลง หากใครผ่านไปช่วยดูด้วยซึ่งมีการทรุด
ตัวดินด้านล่างถล่ม ซึ่งมีอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว อยากให้มีการลงพ้ืนที่ในการแก้ไขด้วย 

รองประธานสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายกที่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายเกษม เยซ้อ        
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ขออนุญาตในส่วนที่ สท.สุเทพ เสนอมา จะเป็น
ปัญหาที่เกิดจากท่อประปาของหมู่ที่ 6 บ้านผาเสริฐ ซึ่งเทศบาลตำบลดอยฮางได้ดำเนิน
แก้ไปแล้วหลายครั้ง ทีนี้เกิดท่อแตกแล้วไม่มีการรักษาทำให้น้ำไหลลงมาทำให้ดินทรุด 
ในปัญหาจุดนี้ หมู่ที่ 6 บ้านผาเสริฐ จะต้องช่วยดูแลรักษาด้วย 
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นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ อีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านแถวบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ ขอป้าย
เตือนในการขับรถ กรุณาขับช้าๆ  

- เรื ่องบุคคลในเทศบาลตำบลดอยฮาง อย่างเช่น นายอุดมศักดิ์   คีรีเทียมเมฆา        
ซึ่งรับผิดชอบเรื่องรถไถกับไฟฟ้า ซึ่งในบางครั้งออกพื้นที่คนเดียวอาจจะลำบากใน
การดำเนินการ และช่วงนั้นพ่อหลวง และ สท. ไม่ได้อยู่ในพ้ืน ติดธุระ สุดท้ายก็ไม่มี
ใครช่วยนายอุดมศักดิ์   คีรีเทียมเมฆา  ในการซ่อมไฟกิ่ง อยากให้มีการจัดการบุคคล
ในส่วนนี้ด้วย ฝากไว้พิจารณาด้วย 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องบุคลากรที่เสนอมา จะดำเนินการต่อไป อีกเรื่องหนึ่ง
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการที่จะจัด การวิ่ง  เพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวตำบล
ดอยฮาง เส้นทางไปทางบ้านจะเด้อข้ามสะพานไม้ไปทางแม่ยาว เป็นการจัดทำโครงการ
ร่วมกับแม่ยาวเพื่อที่จะมาบำรุงสะพานไม้ฮาแหล่จะ และว่าจะขอทางสิงห์ปาร์คช่วยใน
เรื่องถ้วยรางวัล ซึ่งปลายปีนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับปากว่าจะ
ให้งบเพ่ือปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อน  

รองประธานสภาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ อยากให้ไปช่วยแก้ไขดินที่จะทรุดลงหน้าบ้านชาวบ้าน
โป่งน้ำร้อน โดยขอให้แก้ไขเฉพาะหน้าก่อนและขอหารือว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในส่วนนี้จะขอลงพื้นที่พร้อมกับหมู่ที่ 6 เพื่อสำรวจและ
นำไปแก้ไข 

รองประธานสภาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ อีกเรื่องหนึ่ง ชาวบ้านฝากถามราวเดินตรงจุดขึ้นน้ำตก
ห้วยแก้ว ตอนนี้ไม่มีใครมาดูแลเพราะว่ามันเก่าแล้ว และอีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องซ่อมถนน    
บ้าน  ผาเสริฐใน อยากให้ดำเนินการให้เสร็จ เพราะเรารับปากชาวบ้านไว้แล้ว 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสริมเรื่องตรงจุดน้ำตกห้วยแก้วซึ่งเมื่อก่อนอุทยานก็
เข้าไปดูแล อย่างการปรับปรุงราวจับตรงจุดนั่นสามารถประสานอุทยานได้ 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายกที่
ปร ึกษาและท ่านเลขาน ุการนายก ท ่านปล ัด และผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน                   
กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ขอสอบถามเรื่อง
ป้ายการขับความเร็ว อย่างกรณีบ้านหมู่ 1 ก็ได้ทำไว้ แต่ผู้ที่สัญจรไม่สนใจครับ ขับเร็ว
เหมือนเดิม ทางที่ดีแจ้งให้พ่อหลวงประสานไปยังบ้านหนองเขียว ว่าขอให้ชาวบ้านท่าน 
ขับขี่อย่างช้าๆ ซึ่งได้ผลดี และเรื่องโครงการวิ่งที่ท่านนายกฯ เสนอมาเป็นเรื่องที่ดีครับ 
ส่วนเรื่องน้ำตกห้วยแก้ว ขอปรึกษาท่านปลัด ว่าเราสามารถเข้าดำเนินการได้หรือไม่หาก
ใช้งบประมาณของเรา เพราะว่าเป็นเขตของป่าไม้  

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในเรื่องประเด็นในการเข้าไปพัฒนาน้ำตกห้วยแก้ว ซึ่งที่
ผ่านมาได้ประชุมแผน ซึ่งบริหารได้เสนอมาให้ประสานป่าไม้ ซึ่งเป็นลักษณะในการบูร
ณาการร่วมกันท้องถิ่นกับหมู่บ้านและอุทยาน การพัฒนาน่าจะสามารถทำได้ในเรื่องการ
ทำร่วมกัน ท่านนายกฯ กระผม และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะได้เข้าไปหารือ ส่วนเรื่องการ
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ใช้งบประมาณต้องดูอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องการพัฒนาร่วมกันทำการใช้ทรัพยากร เช่น 
การทำรั้วกันตก ราวสะพานไม้ ซึ่งใช้ทรัพยากรในส่วนนั่นได้ คงไม่มีปัญหาอะไร ฉะนั้นที่
ผ่านมาคงมีแนวทางอยู่และ คงใช้แนวทางเดิม ที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกันตลอดอยู่แล้ว 
ต้องขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯด้วยที่เป็นห่วงในเรื่องนี้ และเรื่องการลงพื้นที่แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านที่ ท่าน สท. หลายๆ ท่านเสนอมา คงจะประสานกอง
ช่างและให้กองช่างประสานไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน ก่อนจะลงพื้นที่สำรวจ ใน
การแก้ไขจะมี 2 ลักษณะ คือ 1. แก้ไข้เฉพาะหน้า 2. แก้ไขระยะยาว หลังลงพื้นที่
สำรวจแล้วต้องมานั่งคุยกันอีกทีว่าจะดำเนินการในลักษณะไหน  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ ซึ่งที่ผ่านมาทุกๆปี จะมี
งบเหลือจ่าย ในปีนี้เทศบาลตำบลดอยฮางได้ขอเรื่องถนนเข้าเส้นทางห้วยม่วง จะจ๋อ 
จะเด้อ เป็นระยะทางประมาณ 210 เมตร ในแต่ละหย่อมบ้าน แล้วอีกโครงการคือเรื่อง
การขอไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพิ่ม 140 จุด เพื่อจะมีความสว่างเพิ่มขึ้น อีกเรื่องหนึ่ง คือเป็น
โครงการในเร็วๆนี้ ซึ่งกระผมได้ไปดูงานเทศบาลแม่ข้าวต้มมา เลยอยากจะสนับสนุน
โครงการเลี้ยงผึ้ง  ซึ่งที่ทราบมาว่าหมู่บ้านนั่นเป็นหมู่บ้านที่ยากจนมากในตำบลแม่
ข้าวต้ม และได้มีชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น ประมาณ  2 - 3 หลัง ได้เลี้ยงผึ้งแล้วปากฎว่ามี
รายได้ต่อกล่องผึ ้ง ปีละประมาณ 2,000 บาท ทุกวันนี ้ 5 ปี ผ่านไป มีกล่องผึ้ง 
ประมาณ 100 - 200 กล่อง ปีหนึ่งมีรายได้ประมาณ 1 แสน ถึง 2 แสนบาท เลย
อยากให้เทศบาลฯ เราทำโครงการเลี้ยงผึ้ง เพราะพ้ืนที่ในตำบลดอยฮางเรามีต้นไม้เยอะ 

นายจีรศักดิ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายกที่
ปร ึกษาและท ่านเลขาน ุการนายก ท ่านปล ัด และผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน                   
กระผมนายจีรศักดิ์  รักชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2   

1. ติดตามเรื่องฝ้าเพดานศูนย์เด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน ได้แจ้งที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2564 แล้ว ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่เห็นดำเนินการแก้ไขให้ ฝากผู้เกี่ยวข้องดว้ย
ครับ  

2. พื้นระเบียงข้างศูนย์เด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อนเกิดการทรุดตัวลง ไม่ทราบว่าเกิดจาก
แทงค์น้ำหรือเปล่า ขอฝากผู้เกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูแลให้ด้วย 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ จะดำเนินการให้โดยด่วนและขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไป
ดำเนินการโดยเร่งด่วน  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายบารมฯี - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายบารมี ปรีชาชาติตระกุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2  

1. ได้ชาวบ้านแจ้ง ว่าถนนหน้านายโทน บ้านห้วยปูพัฒนา มีน้ำไหลมาล้นถนนแล้ว
เวลารถสัญจรไปมา ทำให้น้ำกระเด็นใส่ผู้เดินเท้าข้างถนน ซ่ึงปัญหาเกิดจากไม่มีท่อ
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ระบายน้ำตรงจุดนั้น ซึ่งผู้ใช้น้ำในครัวเรือนประมาณ 12 ครัวเรือน ใช้น้ำแล้วไมม่ีที่
ไหลลงของน้ำ ทำให้น้ำล้นมาทางถนน ขอให้เทศบาลช่วยมาแก้ไขปัญหาให้ด้วย  

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ จะดำเนินการลงพื้นที่พร้อมบ้านผาเสริฐและบ้านโป่งน้ำ
ร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถามว่าด้านซ้ายมือมีรางระบายน้ำหรือไม่ 

นายบารมีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ มีรางระบายน้ำแต่ไม่สามารถใช้งานได้ 100 %  

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ได้เคยแนะนำว่าตามปกติแล้วน้ำใช้ในครัวเรือนต้องมีบ่อ
ดินบ่อซึม เบื้องต้นอยากให้ทำบ่อดิน บ่อซึม เพ่ือปล่อยน้ำทิ้งลงบ่อแล้วให้มีฝาปิดด้วย 

นายบารมีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ อยากให้มีการวางท่อ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสริมว่าขอให้แก้ไขโดยการวางท่อใหม่ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ได้เอาหินคลุกไปลงให้ใน ซอย 
9 หมู่ที่ 1 และเรื่องการติดจั่ว แล้วซอย 3 หมู่ที่ 2 ที่ท่านไปทำแล้วผมได้ถามชาวบ้านที่
อยู่หน้าบ้าน แล้วชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนตรงจุดนั่นจะเป็นท่อใหญ่ แต่ตอนนี้เป็นท่อเล็ก
วางในนั่นแล้วเราก็ไม่ได้เอาปูนไปครอบระหว่างข้อต่อท่อทำให้มีช่องว่างอยู่พอสมควร  
แล้วมีน้ำไหลลงท่อ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือเอาปูนไปครอบระหว่างข้อต่อกัน จึง
อยากจะขอความอนุเคราะห์ปูน 1 ถุง เพื่อไปดำเนินการครอบระหว่างข้อต่อตรงจุดนั่น
และขอให้เอาหินคลุกไปลงจุดนั่นด้วย ขอฝากกองช่างด้วย 

- ส่วนเรื่องที่ สท.สุเทพ พูดว่า หากเราทำโครงการหรือเสนอปัญหามายังเทศบาล 
หากท่านไปดำเนินการในพื้นที่แล้วขอให้แจ้งเจ้าของเรื่องให้ด้วย บางทีเจ้าของเรื่อง
ที่แจ้งไม่ทราบเรื่อง ขอฝากด้วย 

- ได้เคยพูดเรื่องปรับที่สาธารณะหมู่ที่ 2 ซึ่งมันรก ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการให้ ขอ
ฝากอีกครั้ง 

- เรื่องใต้สะพานบายพาส ซึ่งเป็นที่แขวงการทาง มันมีที่ทางข้ามระหว่างเหมือง ทาง
ด้านซ้ายและด้านขวาที่มีทางเชื่อม มันเกิดอุบัติเหตุเยอะถ้าเป็นไปได้ขอให้ช่วยใส่รั้ว
กันตกให้ด้วย 

- ได้เข้าประชุมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้าน และเขาได้ฝากมาว่าให้ช่วยเข้าไปจัดการ
ระเบียบการจารจรร้านค้าบ้านฮ่องอ้อ และเขาเสนอมาให้จอดในสนามโรงเรียน 
และอยากให้ทำป้ายจอดรถวันคู่วันคี่ 2 ข้างทางด้วย ขอฝากผู้เกี่ยวข้องด้วย 

- ขอสอบถามว่ามีขั ้นตอนอย่างไรบ้างในการขอเอกสารหรือหนังสือหากชาวบ้าน
อยากทราบเรื่องอะไร รายละเอียดโครงการหรืออยากร้องเรียนเรื่องอะไร มันต้องมี
ขั้นตอนอย่างไรบ้าง 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องการขอเอกสาร ซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่ คือ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการขอเอกสาร เอกสารจะมีอยู่  
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1. เอกสารที่ต้องเปิดเผย เช่น ประกาศ ซึ่งจะติดประการศที่บอร์ดของเทศบาล  และทำ
หนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

 2. เอกสารที่เตรียมไว้ให้พ่ีน้องชาวบ้านมีสิทธิมาขอได้  

 3. เอกสารความลับ 

หากต้องการเอกสารสามารถมายื่นคำร้องที่เทศบาลได้แต่เอกสารบางอย่างจะมี
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากเอกสารมันเยอะ ในส่วนเอกสารที่เตรียมไว้ให้จะต้องดูอีกทีว่ามัน
เกี่ยวข้องกับผู้ขออย่างไรเพราะว่าในเรื่องบางเรื่องที่เอาเอกสารไป มันมีหลักฐานความ
เป็นส่วนตัว หากนำไปเปิดเผยจะเข้า พรบ.คอมพิวเตอร์ การนำเลขบัตรประชาชนของ
ผู้อื่นมาเปิดเผย การนำรูปของผู้อ่ืนไปเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ก็จะเป็น
ความผิด ซึ่งจะต้องมีการกรองก่อนทุกครั้ง ทุกคนมีสิทธิขอได้ทุกเรื่องแต่จะได้รับอนุญาต
หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราขอและผู้มีอำนาจ แต่หากไม่มีการอนุญาต เรามีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ เพราะมีกรรมการกลางระดับจังหวัด และกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารอยู่  
ส่วนช่องทางการขอเอกสารสามารถมาขอที่เทศบาลได้ และขอฝากหัวหน้าสำนักปลัดลง
แบบฟอร์มในเวปไซต์ด้วย เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านสามารถโหลดได้ หรือรับคำร้องทาง
ออนไลน์ได้เพื่อลดภาระในการเดินทางสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่  ฝากประชาสัมพันธ์
ด้วยและขอขอบคุณ สท.บุญเลิศ ด้วยที่สอบถามมา 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอขอบคุณท่านปลัดที่ช่วยชี้แจงให้ และในเรื่องงบ
เหลือจ่ายของเรา จะดำเนินการอะไรหรือเปล่าหากไม่ทำก็ตกไปเป็นเงินสะสม หากเรา
จะงบประมาณเหลือจ่ายมาพัฒนาตำบลของเราแล้วจะเหลือเงินเท่าไร ซึ่งเราจะต้องมา
ปรึกษาหารือกันอีกที ส่วนงบเหลือจ่ายที่ท่านนายกฯว่าจะมาทำถนนกับไฟฟ้าโซล่าเซลล์
เป็นงบของเทศบาลเราหรืองบของใคร 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เป็นงบเหลือจ่ายของประเทศ ไม่เกี่ยวกับงบของ
เทศบาลเรา  

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอปรึกษาว่างบเหลือจ่ายของเรามีแน่นอน แต่ไม่รู้
ว่ายอดเท่าไร ซึ่งทุกวันนี้เราตั้งงบทุกหมู่บ้าน เช่น งบกีฬาตำบล ประเพณีวัฒนธรรม เรา
ไม่ค่อยได้เบิกออกมาจ่าย อยากปรึกษาว่าถ้างบเหลือจ่ายเราจะพัฒนากันแบบไหนหรือ
ให้ตกไปเป็นเงินกองกลางหมดของภาพตำบลไม่เข้าหมู่ใด เราจะทำโครงการกันแบบไหน 
จะพัฒนาบ้านไหนเท่าไร เราก็ลองมาปรึกษาหารือกันในสภาฯ ของฝากสมาชิกสภาฯ
ด้วย งบเหลือจ่าย ว่าจะดำเนินการอย่างไร 
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